

Thống kê *và cuộc sống*

Như mọi người đều biết Hãng Reuters là một tập đoàn truyền thông tầm cỡ Top ten của thế giới. Reuters không chỉ làm những việc lớn - đại sự, mà còn quan tâm đến những thông tin nhỏ, nhưng lại cần cho nhiều nhà nghiên cứu, những người quan tâm đến hơi thở của nền kinh tế thế giới và nhiều quốc gia. Sau đây là một ví dụ :

Một sản phẩm hàng năm của Reuters là lịch để bàn. Mỗi năm có một chủ đề, thí dụ 2008 là Underwater. Như bao lịch để bàn khác, trên mỗi tờ lịch tháng có ghi tháng, ngày, thứ, nhưng có điều thú vị là kèm theo mỗi tờ lịch tháng này có những ngày đáng nhớ của một số nước mà lịch này tập trung vào các nước nhiều người sử dụng lịch, đó là ngày công bố thông tin thống kê về các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của một số quốc gia.

Thí dụ: Tháng giêng 2008: Ngày 2 - CPI của Thái Lan/Chỉ số ISM của Mỹ; Ngày 14 - Giá sản xuất của Mỹ; Ngày 16 - Giá tiêu dùng của Mỹ; Ngày 18 - Việc làm và thất nghiệp của Mỹ; Ngày 24 - CPI Tokyo và toàn nước Nhật; Ngày 28 - Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật ; Ngày 29 - Cân đối thanh toán của khu vực đồng Euro; Ngày 29 - Việc làm và thất nghiệp của Mỹ; Ngày 30 - GDP của Mỹ; Ngày 31- Số liệu kinh tế tháng của Thái Lan/ Thu nhập dân cư của Mỹ.

Tháng 7 năm 2008: Ngày 1- Chỉ số ISM của Mỹ; Ngày 2 - CPI của Thái Lan; Ngày 3 - Hiện trạng việc làm của Mỹ; Ngày 15 - giá sản xuất của Mỹ, việc làm và thất nghiệp của Mỹ; Ngày 16 - Tiền lương thực tế của Mỹ, giá tiêu dùng của Mỹ; Ngày 18 -Việc làm và thất nghiệp ở khu vực thành thị của Mỹ; Ngày 25 - Cân đối thanh toán khu vực đồng Euro; Ngày 31- Số liệu kinh tế tháng của Thái Lan/ Hiện trạng việc làm của Mỹ/ GDP của Mỹ;

...

Với các nước có ngành thống kê phát triển, nhiều báo cáo thống kê hàng tháng được công bố được lặp lại trong tất cả các tháng trong một năm cũng được ghi trong tập lịch này, duy chỉ khác một số ngày (do ngày công bố trùng vào ngày nghỉ),... Thí dụ: Cân đối thanh toán của khu vực đồng Euro, trong năm 2008 được công bố vào ngày 25 của các tháng 6, 7, 9, 11; ngày 26 của các tháng 3, 5, 8, 12 còn 4 tháng còn lại vào các ngày 24, 27, 29.

Điều muốn nói ở đây là sự quan tâm đến thông tin thống kê của khá nhiều đối tượng và được các cơ quan truyền thông quan tâm đáp ứng. Chính vì vậy mà ngành thống kê phát triển.

NQ (sưu tầm)